

# Tư tưởng dân là chủ, Đảng là đày tớ của dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ths. CHẾ ĐÌNH QUANG

**C**hủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã để lại những di huấn quan trọng cho cách mạng và Đảng ta, một trong những giá trị quý báu đó là tư tưởng *dân là chủ, Đảng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân.*

Ngay từ đầu thế kỷ XX, trong những khoá đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định mục đích của lớp học là đào tạo cán bộ, đưa họ trở về nước để giáo dục, giác ngộ, tổ chức nhân dân đấu tranh giải phóng đồng bào thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, lập ra chính quyền dân chủ nhân dân. Trong Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930), Hồ Chí Minh đã cùng với Đảng ta xây dựng cương lĩnh chính trị đúng đắn, đề ra chương trình hành động của Đảng. Nội dung các văn kiện đó toát lên mục tiêu hành động của Đảng là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Trong suốt 24 năm giữ cương vị cao nhất cơ quan đảng và nhà nước, bên cạnh khẳng định vai trò làm chủ đất nước của nhân dân, Hồ Chí Minh thường huấn thị cho cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện và phấn đấu, xứng đáng là đày tớ trung thành của nhân dân.

Tư tưởng dân là chủ được Hồ Chí Minh nhắc lại nhiều lần sau khi nước độc lập, khi miền Bắc xây dựng CNXH. Dân là chủ, nghĩa là trong xã hội Việt Nam, nhân dân là người chủ của nước,

nước là nước của dân. Các cơ quan đảng và nhà nước là tổ chức được dân uỷ thác làm công vụ cho dân. Dưới chế độ thuộc địa, nhân dân ta bị một cổ ba tròng, bị thủ tiêu hết mọi quyền dân chủ. Trong xã hội đó, quyền con người, quyền dân tộc bị kẻ thù chà đạp thô bạo, dã man. Lật đổ chính quyền thực dân đế quốc, lập chính quyền mới - chính quyền nhân dân trở thành mục tiêu trực tiếp của cách mạng Việt Nam, là nhiệm vụ cao cả của Đảng. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ "chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì nên

---

*Dân là chủ, nghĩa là trong xã hội Việt Nam, nhân dân là người chủ của nước, nước là nước của dân. Các cơ quan đảng và nhà nước là tổ chức được dân uỷ thác làm công vụ cho dân.*

---

làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chứ để trong tay một bọn ít người"<sup>(1)</sup>. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu nước độc lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập ấy cũng chẳng nghĩa lý gì. Giá trị cao nhất của độc lập

dân tộc là đem lại quyền làm chủ thực sự cho dân, phải trao lại cho dân *mọi quyền hành.*

Trong mối quan hệ với Đảng và Nhà nước, Hồ Chí Minh coi nhân dân là người "chủ", nghĩa là dân có quyền được hưởng mọi quyền con người, có quyền làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm, có nghĩa vụ tuân theo pháp luật, có quyền tự do lựa chọn và đi theo con đường cách mạng chân chính. Nhân dân có quyền ứng cử, đề cử đại biểu vào cơ quan nhà nước, đồng thời có quyền "bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân"<sup>(2)</sup>.

Nhân dân có quyền trong xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mọi công việc có quan hệ đến vận mệnh quốc gia, dân tộc phải được công khai bàn bạc với dân, do dân quyết định. Trong mọi hoạt động, cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích nhân dân lên trên, lên trước lợi ích của mình. Những biểu hiện xem thường, thủ tiêu các quyền dân chủ đều trái với tư tưởng dân là chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi bàn về mục tiêu hoạt động, Hồ Chí Minh khẳng định Đảng không có mục tiêu nào khác là đem lại lợi ích cho dân. Để thực hiện được mục tiêu đó Đảng phải thu phục, chinh phục được nhân dân, muốn vậy Đảng phải làm tròn trách nhiệm đầy tớ của nhân dân. Đầy tớ là công bộc của dân, với nội hàm là vì lợi ích chung mà gánh vác việc dân, trung thành và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân.

Trong quan hệ giữa Dân và Đảng, Hồ Chí Minh quy vào quan hệ chủ và đầy tớ. Chủ là dân, đầy tớ là Đảng. Nói đầy tớ nghĩa là nói tới đức trung thành của Đảng với dân, thể hiện ở sự hiểu biết lợi ích, tâm tư nguyện vọng của dân, biết giải quyết đúng đắn, kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiến trình cách mạng Việt Nam luôn không ngừng vận động, với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với từng thời kỳ, theo đó nguyện vọng của dân cũng có bước phát triển theo dòng thời gian. Khi nước mất, nhân dân Việt Nam trở thành người nô lệ, nhiệm vụ của Đảng là tập trung lãnh đạo nhân dân lật đổ chính quyền thực dân, giải phóng nhân dân thoát khỏi ách thống trị thực dân, lập chính quyền mới, đem lại quyền làm chủ cho nhân dân. Khi nước độc lập rồi thì Đảng phải nắm bắt và giải quyết kịp thời những nhu cầu trực tiếp mà nhân dân đặt ra như: Ăn, ở, học hành, chữa bệnh v.v... Nếu dân đói, dân rét thì đó là lỗi của Đảng và Chính phủ. Đối với hoạt động của cán bộ, đảng viên, Người thường nhắc nhở "việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh"<sup>(3)</sup>. Đức trung thành của Đảng với dân gắn liền với vận mệnh của nước. Khi đất nước bị chia cắt thành hai miền, thì sự trung thành của Đảng với dân thể hiện ở việc

lãnh đạo giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nếu nước mất thì nhà tan; nước độc lập thống nhất thì dân mới có quyền hưởng tự do, hạnh phúc. Vì vậy, việc giải quyết lợi ích của dân phải gắn đồng thời với giải quyết những vấn đề về sinh mệnh của dân tộc, có như vậy Đảng mới làm đúng nghĩa trung với dân.

Là đầy tớ của dân, Đảng và Nhà nước phải tận tâm, tận lực đối với dân trong từng việc làm. Cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm; phải luôn quyết tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm và tìm mọi cách giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu mà dân đặt ra, kể cả chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ dân, phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Không chỉ thấm đượm trong từng lời nói, Hồ Chí Minh đã biến tư tưởng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân thành hành động cách mạng, trọn đời vì nước, vì dân. Sự hy sinh cao cả cho cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, Người trở thành hiện thân của truyền thống kính dân, yêu dân của Đảng ta. Trên nền tảng tư tưởng đó, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể, nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng và lợi ích của dân.

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu vô cùng quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân rất quan trọng là Đảng luôn kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, lấy phục vụ nhân dân làm nhiệm vụ cao nhất theo đúng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dân là chủ và "phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân"<sup>(4)</sup> ■

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 2, tr.270. (2) Sđd, tập 9, tr.591. (3) Sđd, tập 4, tr.22. (4) Sđd, tập 12, tr.510.

# NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

NGUYỄN CHIẾN  
*Bí thư Đảng uỷ  
Trưởng ban*

**Đ**ảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Với hơn 30 năm xây dựng và phát triển, qua 7 nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ giao cho. Với nghị lực, bản lĩnh, lòng trung thành vô hạn, đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác cơ yếu đã góp phần cùng với toàn ngành xây dựng nên truyền thống: **Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo.** Ngành Cơ yếu được Đảng, Nhà

nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Ngành Cơ yếu Việt Nam, Huân chương Sao Vàng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành Cơ yếu Việt Nam (12-9-1945 – 12-9-2005).

Công tác cơ yếu là một trong những hoạt động quan trọng của an ninh quốc gia. Ý thức sâu sắc nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao phó được xác định trong nghị quyết các kỳ đại hội của Đảng, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là trước yêu cầu mới của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đảng bộ thường xuyên chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban Cơ yếu lần thứ VII (2004-2009) đề ra phương hướng, nhiệm vụ: *“Lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đáp ứng yêu cầu bảo mật an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống”.*

Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, đạo đức trong sáng, tác phong khoa học. Đảng uỷ tổ chức quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, tổ chức cho cán bộ, đảng viên triển khai cuộc vận động

*“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”*, thông báo kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế, thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, của Ngành. Đồng thời, kết hợp với việc tổ chức các đợt thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đúng đắn hơn, tin tưởng hơn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức rèn luyện tu dưỡng, kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí. Làm tốt công tác tư tưởng đã tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động góp phần giữ gìn sự ổn định, đoàn kết và phát triển trong toàn Ngành.

Đảng uỷ đặt nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành Cơ yếu Việt Nam, bảo đảm thông tin bí mật, an toàn, kịp thời, chính xác cho lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, ngoại giao, quốc phòng, an ninh... Mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai kỹ thuật mật mã hiện đại từ Trung ương đến địa phương, nội bộ các ngành, các cấp theo hướng kết hợp kỹ thuật hiện đại với kỹ thuật truyền thống. Tập trung chỉ đạo nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mật mã, ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế để nắm

bắt thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, từng bước hiện đại hoá Ngành đáp ứng những nhiệm vụ mới trong thời kỳ hội nhập, phục vụ kịp thời yêu cầu bảo mật thông tin cho lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp.

Đảng uỷ tập trung xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ viên về nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp uỷ, rút kinh nghiệm về phương pháp và tác phong công tác. Đến nay, hầu hết các đồng chí tham gia cấp uỷ đều có phẩm chất chính trị, đạo đức được cán bộ, đảng viên tín nhiệm. Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho phù hợp với từng tiêu chuẩn chức danh. Hằng tháng, Thường vụ Đảng uỷ và lãnh đạo Ban tổ chức giao ban công tác đảng - công tác chính trị với đại diện cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và trợ lý chính trị giúp việc cấp uỷ, thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, nghe phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong cơ quan, đơn vị, kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt, giải quyết thắc mắc và chỉ đạo hướng dẫn công tác chính trị tư tưởng tháng tới. Các đảng bộ, chi bộ thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng xây dựng và từng bước hoàn thiện các quy chế bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng theo quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Đảng uỷ thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đảng uỷ viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị khắc phục những thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác đảng của Đảng bộ. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng bộ luôn đạt TSVM. Hằng năm qua phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên có trên 90% TCCS đảng đạt TSVM; trên 90% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Đảng uỷ tập trung lãnh đạo phát triển đảng viên trong các cơ quan, đơn vị trọng yếu và sinh viên chuyên ngành kỹ thuật mật mã, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên từng quý, năm và cả nhiệm kỳ nhằm xây dựng nguồn cán bộ lâu dài. Căn cứ vào kế hoạch phát triển đảng viên, các đảng uỷ, chi uỷ có kế hoạch bồi dưỡng và phân công đảng viên giúp đỡ những quần chúng ưu tú phấn đấu có đủ điều kiện kết nạp vào Đảng. Việc xem xét thủ tục kết nạp đảng viên luôn được làm chặt chẽ, thận trọng, tuân thủ các nguyên tắc và quy trình. Vì vậy đảng viên được kết nạp trong

Đảng bộ luôn đảm bảo chất lượng.

Ngành Cơ yếu là một trong những ngành sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ. Phát huy kết quả đó, Đảng uỷ Ban thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng trong các hoạt động đảng vụ: Việc báo cáo tình hình công tác đảng, công tác chính trị đã được chuyển qua mạng nội bộ của Ban, tiết kiệm nhiều thời gian, giấy tờ, công sức và đảm bảo nhanh chóng. Quản lý dữ liệu đảng viên trên máy tính đã được cài đặt tới 100% đầu mối cơ sở đảng, cập nhật và đồng bộ toàn bộ phiếu hồ sơ đảng viên, công tác quản lý dữ liệu đảng viên luôn được kết hợp giữa máy tính và hồ sơ gốc nên việc quản lý đảng viên đảm bảo tính chính xác, tiện lợi được Đảng uỷ cấp trên đánh giá cao. Tham gia góp phần bảo mật cho hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương và đẩy mạnh ứng dụng trong đơn vị...

Tuy nhiên, công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng bộ thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế: Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn nặng về phổ biến, ít thảo luận, liên hệ chưa sâu sắc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao. Công tác quản lý, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên ở một số nơi chưa sâu sát...

Trong thời gian tới, Đảng bộ

*(Xem tiếp trang 60)*

Thủ tướng Việt Nam trẻ nhất từ trước tới nay, là một nhà cải cách năng động, người có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế đã được đánh giá cao vì quan điểm cứng rắn trong cuộc chiến chống tham nhũng. Đài BBC đánh giá: Giới doanh nghiệp Xin-ga-po đang nhìn thấy ở Việt Nam một tương lai tươi sáng, coi Việt Nam như một ngôi sao kinh tế đang lên của châu Á. Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được xem như một cơ hội vàng để họ có thể tiếp xúc với Thủ tướng, nhằm tìm một con đường đầu tư nhanh nhất vào Việt Nam.

Sau thành công chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới bốn nước châu Mỹ La-tinh, kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới các nước In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Mi-an-ma và Bru-nây khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, bước phát triển mới trong quan hệ của Việt Nam với bè bạn quốc tế theo tinh thần đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển ■

---

## Nâng cao năng lực...

(Tiếp theo trang 6)

tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4, 5 và chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao cho đặt cho Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ cũng như toàn Ngành những trọng trách nặng nề trước thời cơ, thách thức mới. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng bộ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng cơ quan Ban Cơ yếu Chính phủ có đủ năng lực tham mưu Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cho đất nước. Trong đó tập trung lãnh đạo:

Phát huy năng lực, tri thức trong toàn Ngành, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, kết quả hợp tác trong và ngoài nước để xây dựng nền khoa học công nghệ mật mã Việt Nam đạt trình độ tiên tiến, hiện đại. Phát triển vững chắc cơ sở hạ tầng bảo mật, an toàn thông tin quốc gia, phù hợp với sự phát triển đa dạng của các phương tiện truyền tin và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Bảo đảm tuyệt mật, an toàn thông tin chính xác, kịp thời trong mọi tình huống cho các hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của Đảng và Nhà nước. Bảo đảm cung cấp dịch vụ bảo mật, an toàn thông tin theo nhu cầu cho các hoạt động kinh tế-xã hội. Đưa trình độ khoa học công nghệ mật mã Việt Nam lên trình độ tiên tiến, bảo đảm tự động hoá, an toàn tuyệt đối trong sử dụng kỹ thuật và xử lý thông tin.

Đảng bộ tập trung củng cố hệ thống tổ chức đảng, mà trước tiên là các đảng bộ, chi bộ cơ sở để mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, mọi mặt. Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ yếu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ có khả năng làm chủ khoa học công nghệ mật mã tiên tiến, hiện đại.

Phát huy truyền thống 62 năm Ngành Cơ yếu Việt Nam, toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên phấn đấu xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt cuộc vận động "*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*", luôn khắc sâu và thực hiện lời dạy của Người: "**Mật mã là một công tác cơ mật, quan trọng, vẻ vang... Các cô, các chú làm mật mã phải bí mật, đoàn kết và quân sự hóa...**". Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của cuộc vận động để mỗi cán bộ, đảng viên Ngành Cơ yếu nhận thức đầy đủ, sâu sắc tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tinh thần tự giác, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện. Đẩy mạnh phong trào thi đua "**Ngành Cơ yếu làm theo lời Bác**", phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao ■